
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561                                                                                                               ๑ 
 

 
 รายงานการประชุม 

 

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาและแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
(กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที ่1/2561 (ครัง้ที ่2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

ในวันที ่12 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องภักดศีรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

 
------------------------------------------------------------------                                                                    

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุรศักดิ์    เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ประธานที่ประชุม 
2. นายพิธพร     สมะลาภา แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง  
3. นายสุรพล     สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
4.  นางสุวรรณา  โดต้ี  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
5. นายวิวัฒน์ชัย  หนูทอง  แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
6. นางวรัญญา    ถนอมพันธ์ุ  พาณิชย์จังหวัดระยอง 
7. นางจินตนา    รักสุจริตวงศ์ คลังจังหวัดระยอง 
8. นางคนึงนิจ    ทยายุทธ  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
9. นางสาวสุจีรา  พงษ์พิทักษ์ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  
10. นางเปรมวดี  ผดุงศรี  แทน ท้องถ่ินจังหวัดระยอง 
11. นางสาวภัศกมล  รูปแก้ว แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
12. นายปรัชญา  สมะลาภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 
13. นายเสนาะ   รอดระหงส์ แทน นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
14. นางสาวเกตุสิรี  สมบูรณ์ศิลป์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง 
15. ว่าที่เรือตรีชูชีพ  อรุณเหลือง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
16. นายสมเกียรติ   พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง                     กรรมการเลขานุการ 
17. นายสุรชัย       สุขสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
                                                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                            
19.  นายบุญยืน     เลาหวิทยะรัตน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. ดร.วิรัช      ฉัตรดรงค์  เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง         
         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวศุทธินี   สถิตธรรมดี   เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง   
         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง 
2. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดระยอง    
3. นายวราวุธ     ปิ่นเงิน    
4. นางอนุชิดา    ชินศิรประภา       
5. นายชัยรัตน์    ไตรรัตนจรัสพร  

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงท่ีประชุม 
1. นอ.รตน  วันภูงา   หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัยการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 
2. นายอาภร อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง 
3. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
4. นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
5. ว่าที่ ร.อ. ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
6. นางดารารัตน์ แก้วสลับสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
7. นายนรารักษ์ ไหมอ่อน  หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงระยอง 
8. นายโชดก วิริยะพงษ์  เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
9. นายวารินทร์ ดุษฎีวงษ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง 
10. นายวิทูล ยะหัตตะ  หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
11. นางอุษา เพ็งแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
12. นายประดิษฐ์ เนตรอนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง 
13. เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เจ้าหน้าส านักงานพัฒนาสังคม     

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง  เจ้าหน้าที่  บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมีคอลล์ จ ากัด (มหาชน)             
และเจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการ 
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ได้กล่าวเปิด    
การประชุมฯ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระวาระที่ ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
  กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2558 รับทราบและเห็นชอบ    
ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ า เสมอ’และให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง                  
เป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  โดยเพิ่มเติมองค์ประกอบ             
ของกรรมการซึ่งเป็นภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งโครงสร้าง
คณะกรรมการจะเลก็ลง และก าหนดให้มีการประชุม กรอ.จังหวัดเน้นเฉพาะเรือ่งเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดระยองได้มีค าสั่ง
จังหวัดระยอง ที่ 7559/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน           
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เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง  (กรอ.จังหวัดระยอง) เพื่อท าหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง  

 กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่านายกรัฐมนตรีก าหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจราชการ และเยี่ยมประชาชน 
และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  ณ ภาคตะวันออก โดยคาดว่าจะด าเนินการในห้วงเดือน
มกราคม–กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนในเรือ่งการเสนอแผนงาน/โครงการ และจัดเตรียมสถานที่ 
ส าหรับการประชุมในวันนี้ จังหวัดระยองได้เชิญคณะกรรมการฯ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุม   
เป็นครั้งที่ 1/2561’(ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) เพื่อร่วมหารือและติดตามผลการด าเนินการตามมติ         
ที่ประชุม กรอ.จังหวัดระยองครั้งที่ผา่นมา และมีข้อเสนอจากคณะกรรมการฯเพิ่มเติมเพื่อมาร่วมพิจารณาต ล อ ด จ น
เตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดท าข้อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ต่อไป 

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ   
 
วาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนา          

และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันที่         
16 พฤศจิกายน 2560   

    เลขานุการคณะกรรมการ กรอ.  :’ตามที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนา        
และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ได้ประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 25๖๐ นั้น 
ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ 
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุม 

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ  
 
วาระที่ ๓  เรื่อง  เพื่อทราบ  
 ๓.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ และการคลังจังหวัดระยอง  
     คลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ดังนี้   
     1) เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยรวมยังคงขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันปีก่อน 
     ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวร้อยละ 2.3 และชะลอตัวจากเดือนก่อน       
จากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายประจ า 
 
      ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ -44.7 จากการลดลงของราคายางพารา 
สับปะรด มันส าปะหลัง ไก่เนื้อและสุกร ส่วนสินค้าที่มีปริมาณลดลง ได้แก่ สับปะรด มันส าปะหลัง และไก่เนื้อ 
      การบริโภคภาคเอกชน ภาษีมูลค่าเพิ่ม +13.3% รถยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ 
+71.5% รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ +11.7%  
      ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวจากรายจ่ายประจ า 
      อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป อัตราเงินเฟ้อ 0.6%  
      ดุลเงินงบประมาณ ดุลเงินงบประมาณในเดือนนี้ เกินดุล 8,211.6 ล้านบาท 
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     เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9 และคาดว่า        
จะขยายตัวต่อเนื่องในปี 2561 ที่ร้อยละ 3.3 
 
      2) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2561 
      (1) งบจังหวัด  
        -‘รายจ่ ายภาพรวม 298.49 ล้ านบาท เบิ กจ่ ายแล้ ว 13.67 ล้ านบาท                       
คิดเป็นร้อยละ 4.58  
        - รายจ่ ายประจ า วงเงิน 89.08 ล้ านบาท เบิ กจ่ ายแล้ว 15.35 ล้ านบาท                       
คิดเป็นร้อยละ 15.35 
        - รายจ่ายลงทุน วงเงิน 209.41 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
       (2) งบกลุ่มจังหวัด 
       -‘รายจ่ ายภาพรวม 100.16 ล้ านบาท เบิ กจ่ ายแล้ ว 0.61 ล้ านบาท                          
คิดเป็นร้อยละ 2.56  
        - รายจ่ ายประจ า วงเงิ น 76.37 ล้ านบาท เบิ กจ่ ายแล้ว 0.61 ล้ านบาท                       
คิดเป็นร้อยละ 0.61         
        - รายจ่ายลงทุน วงเงิน 76.37 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 

           (3)  การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
        - ปี  2560  วงเงิน 2,275.84 ล้ านบาท เบิกจ่ ายแล้ว 751.19 ล้ านบาท                   
คิดเป็นร้อยละ 33.01         
        - ปี 2557-2559 วงเงิน 238.72 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 92.28 ล้านบาท             
คิดเป็นร้อยละ 38.66         
       3) สรุปโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดระยอง 
 

 
 

ประเภทกิจการ 

เดือน กนัยายน 2560 สะสมเดือน ม.ค. – ก.ย. 2560 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

แรงงาน 
(คน) 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

แรงงาน 
(คน) 

1. อุตสาหกรรมทางการเกษตรและผลิตผลจาก   
การเกษตร 

0 0 0 8 3,240 479 

2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะ
มูลฐาน 

1 200 80 5 685 155 

3. อุตสาหกรรมเบา 0 0 0 2 2,829 342 
4. ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 2 141 47 27 22,612 2,873 

5. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

1 126 12 4 2,133 223 

6. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษและพลาสติก 
 

2 1,657 80 16 26,846 719 
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ประเภทกิจการ 

เดือน กนัยายน 2560 สะสมเดือน ม.ค. – ก.ย. 2560 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

แรงงาน 
(คน) 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

แรงงาน 
(คน) 

7. กิจการบริการและสาธารณูปโภค 4 329 53 35 45,058 919 
รวมทั้งสิ้น 10 2,453 272 97 103,403 5,710 

  
 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่คลงัจงัหวัดระยองน าเสนอ 
 

 4) ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์ภาคเกษตรกรรม
จังหวัดระยอง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ. ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดังนี้ 
     1) ภาวะเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมจังหวัดระยอง 
 

RAYONG (Millions of Baht) 22001111rr 22001122rr 22001133rr 22001144rr 22001155pp 

Agriculture 3333,,705 705 (4.41)(4.41) 2525,,199 199 (2.99)(2.99) 2222,,308 308 (2.52)(2.52) 2121,,941 941 (2(2.46).46) 2020,,803 803 (2.41)(2.41) 

Agriculture, Hunting and 
Forestry 

29,691 20,698 18,208 17,569 16,777 

Fishing 4,014 4,501 4,100 4,371 4,026 

Non-Agriculture 730730,,775775  
(95.59)(95.59) 

816816,,662 662 
(97.01)(97.01) 

861861,,936 936 
(97.48)(97.48) 

870870,,945945  
(97.54)(97.54) 

841841,,810810  
(97.59)(97.59) 

Gross Provincial Product 
(GPP) 764764,,480480 841841,,860860 884884,,244244 892892,,886886 862862,,613613 

 
  2) พ้ืนท่ีการผลิตภาคเกษตรกรรมจังหวัดระยอง  
   - เนื้อที่รับมอบ 155,021.62 ไร ่ 
   - เนื้อที่ประกาศเขต 153,389.00 ไร่  
   - ผลงานมอบ ส.ป.ก. 4-01 81,335-3-62 ไร่ 3,983  ราย 5,131  แปลง  
 

  3) สถาบันเกษตรกร และอาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดระยอง 
 

อ าเภอ  

ประเภทสถาบนัเกษตรกร (หน่วย : กลุ่ม) ปี 2560  
อกษ. 

(ราย)  สหกรณ์  
กลุ่ม

เกษตรกร  
กลุ่มอาชีพ  

วิสาหกิจ

ชุมชน  
แม่บ้าน  ยุวเกษตรกร  

กองทุน

ฟื้นฟูฯ  

ประมงทะเล

พื้นบ้าน  

เมือง  29  2  32  186  36  10  48  22  253  

แกลง  4  15  18  97  30  7  19  3  437  

บ้านค่าย  10  5  24  60  17  10  81  -  277  

ปลวกแดง  16  6  11  47  16  16 15  -  116  
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อ าเภอ  

ประเภทสถาบนัเกษตรกร (หน่วย : กลุ่ม) ปี 2560  
อกษ. 

(ราย)  สหกรณ์  
กลุ่ม

เกษตรกร  
กลุ่มอาชีพ  

วิสาหกิจ

ชุมชน  
แม่บ้าน  ยุวเกษตรกร  

กองทุน

ฟื้นฟูฯ  

ประมงทะเล

พื้นบ้าน  

บ้านฉาง  6  2  6  44  10  10 48  3  79  

วังจันทร์  3  4  16  30  14  9  23  -  121 

เขาชะเมา  3  5  8  57  8  8 20  -  111  

นิคมพฒันา  6  5  17  30  27  5  54  -  125 

รวม  77  44  132  551  158  75  308  28  
1,519  

สมาชิก (ราย) 79,389  7,299  3,697  9,833  3,729  2,225  37,746  1,283  

 

แรงงานภาค

เกษตรกรรม 

จังหวดัระยอง 
ปี 2559 (พันคน)  

ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4  

รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  

81.4  46.1  35.3  80.1  46.9  33.2  73.6  46.4  27.2  80.9  53.4  27.5  

 
  4) ข้อมูลคาดการณ์หรือพยากรณ์ Demand-Supply สินค้าเกษตรท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดระยองปีการผลิต 2561 
   4.1 ด้านการเพาะปลูก  
 

ชนิดสนิค้า  
 

เกษตรกร 

(ราย) 

พื้นที่ปลกู 

(ไร่) 

คาดการณผ์ลผลติปี 2561 (ตัน) 

Supply Demand (%) หมายเหตุ (-+) 

1.ยางพารา 37,600 446,860 116,750 
42,812.23 

(ชนิดสินคา้)36.67) 73,937.78 ส่งออกต่างจังหวดั 

2.สับปะรด 2,900 86,400 247,820 235,430 (95.00) 12,390 ส่งออกต่างจังหวดั 

3.ทุเรียน 7,541 70,559 102,218 13,798 (13.50) 88,420 ส่งออกต่างจังหวดั/ตปท. 

4.มันส าปะหลัง 18,600 36,500 159,020 111,320 (70.00) 47,700 ส่งออกต่างจังหวดั 

5.ปาล์มน้ ามนั 350 31,594 63,651 - (0.00) 63,651 ส่งออกต่างจังหวดั 

6.มังคุด 7,181 28,330 20,649 4,136 (20.03) 16,513 ส่งออกต่างจังหวดั/ตปท. 
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ชนิดสนิค้า  
 

เกษตรกร 

(ราย) 

พื้นที่ปลกู 

(ไร่) 

คาดการณผ์ลผลติปี 2561 (ตัน) 

Supply Demand (%) หมายเหตุ (-+) 

7.1 ข้าวนาป ี 1,500 13,980 6,431 966 (15.02) 5,465 ส่งออกต่างจังหวดั 

7.2 ข้าวนาปรัง 372 3,350 1,977 - (0.00) 1,977 ส่งออกต่างจังหวดั 

8.เงาะ 2,962 8,419 13,975 5,000 (35.78) 8,975 ส่งออกต่างจังหวดั 

9.ลองกอง 3,026 4,431 2,286 619 (27.08) 1,667 ส่งออกต่างจังหวดั 

 
  4.2 ด้านการเลี้ยงสัตว์    
 

ชนิดสนิค้า  
เกษตรกร  

(ราย)  
จ านวนสัตว ์ 

(ตัว)  

คาดการณผ์ลผลติปี 2561 (ตัว)  

Supply  Demand (%)  หมายเหตุ (-+)  

11..สุกรสุกร   150  156,000  23,400  
7,920 

(33.84) 
15,480  ส่งออกโรงฆ่าต่างจังหวัด 

2.ไก่เนื้อ2.ไก่เนื้อ   200  24,000,000  24,000,000  
8,400,000 

(35.00) 
15,600,000  ส่งออกโรงฆ่าต่างจังหวัด 

3.ไก่ไข่3.ไก่ไข่   75  2,280,000  6,000,000  
95,000,000 

((--15.8315.83)) 
-

89,000,000  
น าเข้าจากต่างจังหวัด (ฟอง) 

4.เป็ดเนื้อ4.เป็ดเนื้อ   45  1,692,000  1,692,000  
12,000 
(0.71) 

1,680,000  ส่งออกโรงฆ่าต่างจังหวัด 

5.ไก่พื้นเมือง5.ไก่พื้นเมือง   9,500  2,730,000  2,730,000  
3,000,000 

(95.00) 
270,000  น าเข้าจากต่างจังหวัด 

 

  4.3 ด้านการประมง  
   การเพาะเลี้ยงชายฝัง่และท าการประมงทะเลรวม 1,283 ครัวเรือน  
   - ปริมาณสัตว์น้ าเค็มจากการประมงทะเล ปลาต่างๆ ประมาณ 116,281 ตัน/ปี 
และกุ้ง หอย ปู หมกึและอื่น ประมาณ 8,639.44 ตัน 
   - ประมงน้ าจืด 655 ครัวเรือน พื้นทีเ่ลี้ยง 990 ไร่ (เป็นผูเ้ลี้ยงรายย่อย ส่วนใหญ่
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน) 
 

 ข้อเสนอแนะ 
นายปรัชญา สมะลาภา ขอทราบจ านวนเกษตรกรในจังหวัดระยอง ที่มีความยากจนกี่รายอยู่ในพืน้ที่

ใดบ้าง สาขาอะไรบ้าง เพื่อน าข้อมูลไปประกอบการจัดท าแผนความยากจนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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 มติ ท่ีประชุม  : รับทราบตามที่ผู้แทนส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยองน าเสนอ             
และมอบหมาย ดังนี้ 

1) ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดท าข้อมูลจ านวนคนยากจนในพื้นที่จังหวัด
ระยอง จ าแนกรายพื้นที่ และรายงานที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 

2) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองพิจารณาส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภค การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภค           
เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของความต้องการบริโภคมากเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของความต้องการบริโภคมากเกินไป 
 
  3.2 รายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก’(EEC) ของรัฐบาล (น าเสนอความก้าวหน้าเมืองการบินภาคตะวันออก)  
  ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา รายงานความก้าวหน้า 
แผนงานพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา รองรับ EEC ดังน้ี  
 (1) การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบินภาคตะวันออก 

1) พื้นที่การด าเนินการตามแผนแมบ่ท อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2) การพัฒนาอู่ตะเภาเป็นแอรพ์อร์ต ซิตี ้
3) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภารองรับ EEC ประกอบด้วย 

ล าดับ  รายการ  จ านวน  วงเงิน (ลบ) แหล่งเงิน  ระยะเวลา  

1  แผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาระยะสั้น 
(การพัฒนาศูนย์กลางการบิน) 

13  38,294  งป. /PPP  ปี 60 - 61  

2  แผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาระยะยาว  6  130,630  งป. /PPP  ปี 62 - 68  

 รวม 19  168,924    

 
(2) ภาพรวมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาในรองรับ EEC ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

จ านวน 12 แผนงาน วงเงิน 760.7732 ล้านบาท โดยผลส าเร็จโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ดังนี้ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

- ศึกษา ส ารวจ และออกแบบแล้วเสร็จ 8’งาน (แผนแม่บท , MRO,’Air’Cargo,                  
ทางว่ิง 2/EHIA, ศูนย์วิจัยฯ, ศูนย์ฝึกอบรมฯ, สาธารณูปโภค, จ้างออกแบบ High Speed) 

- ติดตั้งระบบสารสนเทศ, กล้องวงจรปิด, บังเกอร์, อาคารควบคุมฯ  
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
- ก่อสร้าง High Speed Taxiway และปรับความสูงเนิน 270 
- ก่อสร้าง MRO / Air Cargo / ศูนย์ฝึกอบรมฯ / ศูนย์วิจัยฯ 
- ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
- ก่อสร้าง High Speed Taxiway และปรับความสูงเนิน 270 
- ก่อสร้าง MRO / Air Cargo / ศูนย์ฝึกอบรม / ศูนย์วิจัยฯ 
- ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 
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  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- ก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 
- ก่อสร้าง MRO / Air Cargo / ศูนย์ฝึกอบรม / ศูนย์วิจัยฯ 
- ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1) นายปรัชญา สมะลาภา สอบถามเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมฯ หน่วยงานใด     

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ อยากทราบจ านวนผู้โดยสารเป็นอย่างไรบ้าง 
2) ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา  ช้ีแจงว่า หน่วยงาน            

ที่รับผิดชอบแผนงานด้านการฝึกอบรมฯ คือ สถาบันการบินพลเรือน โดยมีหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร       
ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยจะเน้นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ส่วนจ านวนผู้โดยสาร ปัจจุบันประมาณ 
10,000 คน/วัน และประมาณการว่า 2,000,000 คน/ปี ส าหรับการรองรับผู้โดยสารขณะนี้ ได้สร้างอาคาร
ผู้โดยสารแห่งที่ 2 เสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดใช้ เนื่องจากติดปัญหาด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง จึงยังไม่
สามารถเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบ 

3) ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดระยอง สอบถามกรณีที่เกิดปัญหาในช่วง
ต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งมีกรณี นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจ านวนมาก รอใช้บริการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมีเ จ้าหน้าที่       
1-2 คน นักท่องเที่ยวใช้เวลาค่อนข้างนาน ท าให้เกิดความเสียหายต่อสนามบินฯ อยากให้การท่าอากาศยาน ฯ 
รายงานผล กรณี ดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบด้วย 

4) ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา รายงานปัญหา และได้แก้ไข
ปัญหาดังกล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  

5) ประธานท่ีประชุม : กระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเปิดใช้รันเวย์        
แห่งที่ 2 จะมีการด าเนินการและสิ้นสุดเมื่อใด  

6) ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา รับประเด็นค าถามเพื่อหารือ
กับผู้บังคับบัญชาและจะรายงานในที่ประชุมครั้งต่อไป 

7) ประธานท่ีประชุมฯ : ขอให้การท่าอากาศยานฯ ในเรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชน        
ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการรับรู้ เพื่อป้องกันการเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชนในพื้นที่ให้
มากที่สุด 

8) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ขอทราบแผนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร    
หลังที่ 3 จะเกิดข้ึนเมื่อใด อย่างไร มีความกังกลว่าจะเกิดความแออัดในอนาคต 

9) ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา  ช้ีแจงว่า ยังไม่มีแผนการ
ด าเนินการ ขณะนี้ยังสามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างคล่องตัว  

10) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง การเปิดรับบุคลากรของศูนย์การฝึกอบรม       
อยากฝากให้สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับบุคลากรในพื้นที่ ซึ่งจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ และอยากทราบว่า มีความ
ต้องการบุคลากรในด้านใด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จึงจะผลิตคนได้ตรงความต้องการ ฝากให้            
การท่าอากาศยานฯ น าเสนอประเด็นดังกล่าวต่อสถาบันการบินพลเรือนด้วย 

11) ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา รับประเด็นข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ประเด็นจ านวนโควต้าในการรับบุคลากรด้านอาชีวศึกษา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมด้านช่าง โดยจะ
หารือกับส านักงานอาชีวศึกษาและสถาบันการบินพลเรือน และจะรายงานในการประชุมครั้งต่อไป 
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12) ประธานท่ีประชุมฯ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ในฐานะคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ไปวางแนวทางการพัฒนา โดยใช้มาตรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน     

มติที่ประชุม : รับทราบ ตามที่ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา พัทยา ระยอง 
น าเสนอ และมอบหมาย ดังนี้ 

1) ขอความร่วมมือการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา พัทยา ระยอง 
รายงานกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเปิดใช้รันเวย์แห่งที่ 2 ในการประชุมครั้งต่อไป  

2) ขอความร่วมมือการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา พัทยา ระยอง 
รายงานความคืบหน้าผลการหารือกับส านักงานอาชีวศึกษาและสถาบันการบินพลเรือน เกี่ยวกับความต้องการด้าน
บุคลากรของสถาบันการบินพลเรือน ในการประชุมครั้งต่อไป 

3) มอบหมายส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ในฐานะคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด วางแนวทางการพัฒนา โดยใช้มาตรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นแนวทาง   
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน 

4) มอบหมายแรงงานจังหวัดระยอง ดูความต้องการแรงงานภาพรวม       
ของจังหวัดและรายงานที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 
 

3.3 การแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ า 
  พาณิชย์จังหวัดระยอง รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ า      

โดยได้หารือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการโรงงาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560        
ที่ผ่านมา สรุปดังนี้  

1) ขอความร่วมมือระยะสั้นกับผู้ประกอบการโรงงานในการรับซื้อสับปะรดในราคา          
ที่สูงข้ึน โดยได้ด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา 

2) ปัญหาความเดือดร้อนจากผลผลิตราคาตกต่ า  เกิดจากเกษตรกรที่ไม่ได้มีการ
ลงทะเบียนปลูกสับปะรดในระบบ ท าให้ไม่สามารถทราบถึงผลผลิตที่เกิดข้ึนอย่างแท้จริง 

3) ทั่วประเทศมีการปลูกสับปะรดมากข้ึน ซึ่งได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงาน     
รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยองก่อน 

4) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานแจ้งความต้องการผลผลิตให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดทราบ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสับปะรดได้ตรงตามความต้องการของโรงงาน 

5) มีการแต่งตั้งคณะท างานไตรภาคี เพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
6) ขอความร่วมมือไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการให้สินเช่ือ

เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยแก่เกษตรกรที่ได้มีการลงทะเบียนตามระบบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
    ข้อมูลผลผลิตสับปะรดช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน มีผลผลิตจ านวนมาก        
แต่โรงงานขาดแคลนปัจจัยในการผลิต แต่ท าไมราคาสับปะรดจึงตกต่ า ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมีความเดือดร้อน       
จะมีแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวย่างไร ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 
 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ ตามที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง น าเสนอ และมอบหมาย 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยองส ารวจปริมาณผลผลิตสับปะรดในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
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มิถุนายน โดยแยกเป็นผลผลิตทั้งหมดมีจ านวนกี่ตัน ผลผลิตส่วนเกินมีจ านวนกี่ตัน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยด าเนินการภายใน 2 สัปดาห์ และรายงานที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 

 
วาระที่  4     เรื่อง ติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/25๖๐ 
 4.1 แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ได้จัดท ายุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (พ.ศ.2560-2564) เพื่อผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่ อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับความ
ต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และภาคบริการ โดยมีศูนย์ประสานงานหลักการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง และศูนย์ประสานงานย่อย ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาเทคนิค
มาบตาพุด และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  

แรงงานจังหวัดระยอง รายงานการด าเนินการตามแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ว่า คณะท างานด้านต่างๆ เช่น ด้านแรงงาน ด้านท่องเที่ยว
ด้านการเกษตร และด้านอุตสาหกรรม ได้มีการประชุมหารือกัน อยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียดข้อมูล แผนงาน/
โครงการ โดยขอน าเรียนที่ประชุมในครั้งต่อไป และให้ส านักงานอาชีวศึกษาจังวัดระยอง รายงานผลความก้าวหน้า   
การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ         
ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (พ.ศ.2560-2564) ให้ที่ประชุมทราบ 

 ผู้แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดระยองได้มีการประชุมหารือกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยในการประชุมได้ก าหนดอุตสาหกรรม
ที่เกิดข้ึนที่จะรองรับคือ อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์โลจิสติกส์ เช้ือเพลิงชีวภาพ            
และดีจิทัล โดยจะปรับหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว  

 ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ      
ตามแผนพัฒนาก าลังคนข้างต้น จ านวน 115 ล้านบาท จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนงบกลางของอาชีวศึกษา จ านวน 519 ล้านบาท ด าเนินการใน 3 จังหวัด แต่ในส่วน
ของจังหวัดระยองยังไม่มี และจะขอนัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบตามที่ ผู้แทนประธานอาชีวศึกษาน าเสนอ และมอบหมาย  

1)  ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง รายงานผลการด าเนินการตามแผนการผลิต 
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตามที่ได้มีการประชุมหารือกัน        
ของคณะท างานด้านต่างๆ โดยขอน าเรียนที่ประชุมในครั้งต่อไป 

2)  มอบหมายส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองรายงานผลความคืบหน้า      
ของการด าเนินการตามแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน     
ให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 
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 4.2 การจัดระเบียบสายส่งก าลังไฟฟ้าของจังหวัดระยอง รวมถึงสายอินเตอรเ์นต็ต่างๆ  
  ผู้แทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง รายงานว่า ได้ด าเนินการจัดระเบียบสาย          
สื่อสารลงใต้ดินบริเวณส านักงานเทศบาลนครระยอง ถึงบริเวณสะพานเปี่ยมพงศานต์ ระยะทางประมาณ 400 เมตร
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ’ได้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดชลบุรี มาส ารวจโดยการ
ด าเนินการดังกล่าวจะใช้วงเงิน ประมาณ 10 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ 

    ข้อเสนอแนะ 
1) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง ขอให้เสนอการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารลงใต้

ดินบริเวณถนนยมจินดา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดระยอง และบริเวณอื่นๆ เช่น ถนนจันทอุดมจนถึง
แยกเกาะกลอยด้วย ฝากให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองเสนอแผนงานด้านนี้ด้วย 

2) นายปรัชญา สมะลาภา ขอให้จัดระเบียบสายไฟสายสื่อสาร บริเวณถนนสุขุมวิทตลอดสาย 
เนื่องจากเป็นถนนเส้นหลัก และเป็นเมืองน าร่องการพัฒนา EEC เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง 

3) ผู้แทน เทศบาลนครระยอง รายงานที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ     
ด้านการจัดระเบียบสายไฟฟ้าดังกล่าว เทศบาลนครระยองมีการคิดแผนการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร         
และระบบท่อน้ าประปา โดยบูรณาการทั้ง 3 ระบบ พร้อมๆกัน ตั้งแต่บริเวณแยกหนองสนมจนถึงบริษัทไออาร์พีซี 
เพื่อให้เกิดความสวยงามของเมือง 

4) ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง รายงานการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยที่ผ่าน
มาได้ด าเนินการบริเวณแยกกรอกยายชา ถึงบริเวณแยก ศูนย์ราชการ โดยได้ด าเนินการแล้วฝั่งหนึ่ง อีกฝั่ ง               
จะด าเนินการในปี พ.ศ.2561  

5) ประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดระยอง ขอให้จัดระเบียบสายไฟฟ้า     
ลงใต้ดินบริเวณถนนเลียบชายหาดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดระยอง และเรื่องไฟฟ้าดับบ่อย ซึ่งส่งผล
เสียต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมาก เช่น บริเวณบ้านเพ แหลมแม่พิมพ์ ฝากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองด้วย 

6) ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ในพื้นที่บ้านเพ แหลมแม่พิมพ์ จะอยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแกลง  จะประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแกลง แก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

 
    มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้ แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังห วัดระยอง น า เสนอ              
และมอบหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ดังนี้ 

1) ศึกษาและจัดท าแผนการจัดระเบียบสายไฟฟ้าในบริเวณต่างๆ เช่น บริเวณ
ถนนสุขุมวิทตลอดสายถนนจันทอุดมถึงบริเวณแยกเกาะกลอย สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ บริเวณถนนเลียบชายหาด 
เช่นบ้านเพ แหลมแม่พิมพ์ 

2) ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแกลง แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย         
ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น บริเวณบ้านเพ 
แหลมแม่พิมพ์  
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
      5.1 การเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจราชการ และเยี่ยม

ประชาชน และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ภาคตะวันออก 
       หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง รายงาน 
       กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่านายกรัฐมนตรีก าหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจราชการ 

และเยี่ยมประชาชน และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ภาคตะวันออก คาดว่าจะด าเนินการ      
ในห้วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2561  

      ซึ่งการประชุมดังกล่าวให้ความส าคัญในระดับภาค ซึ่งจังหวัดระยองจัดท า
ข้อเสนอในการจัดท าแผนงาน/โครงการ โดยมีหน่วยงานที่จัดท าข้อเสนอ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ชมรมธนาคารจังหวัดระยอง สภาเกษตรจังหวัดระยอง มีประเด็น จ านวน 5 ประเด็น 
ประกอบด้วย 1) การบริการด้านการขนส่ง 2) การบริหารจัดการทรัพยากร 3) การเกษตร 4) การท่องเที่ยว          
และ 5) อื่นๆ 

      โดยกระทรวงมหาดไทยก าหนดกรอบการด าเนินการ คือ 
(1)  กระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลแผนงาน/โครงการ ส าคัญ ให้จังหวัด               

ในภาคตะวันออก เพื่อจัดท าข้อเสนอ และกลุ่มจังหวัดจะจัดท าข้อเสนอส่งให้กระทรวงมหาดไทย 
(2)  ในวันที่  23 มกราคม 2561 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย           

จะประชุมเพื่อสรุปประเด็นให้ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลังจากนั้นจะประชุมร่วมกับจังหวัด
เพื่อเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกในการประชุม 

 
แนวทางจัดท าข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก ดังน้ี  
ประเภทของข้อเสนอ 
 1) การขอรับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านนโยบาย        
 2) การขอเร่ งรั ดแผนงาน/โครงการ ที่ อยู่ ในแผนการด า เนินงาน             

ของหน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 
 3) ขอสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ที่ยังไม่อยู่ในแผนการด าเนินงาน        

ของหน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการต้องมีความพร้อมในการด าเนินการ    

ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณา  
1)  ข้อเสนอมีความส าคัญต่อการพัฒนาและแก้ ไขปัญหาในระดับภาค          

มีขอ้มูล/ผลการศึกษา สนับสนุน  
2) ข้อเสนอสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของพื้นที่และเช่ือมโยงกับแนว

ทางการพัฒนาของสวนราชการที่รับผิดชอบ  
3)  ข้อเสนอไม่ซ้ าซ้อนกับแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานราชการ/

รัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานแล้ว   
ข้อแนะน า  
1) ข้อเสนอควรเป็นประเด็นที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ส่งผลต่อการ

พัฒนาในระดับภาค และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
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 2)  ข้อเสนอจะต้องระบุหน่วยด าเนินการ และต้องเห็นพ้องต้องกันตาม
ข้อเสนอ  

3)  ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 

  4) เป็นโครงการที่มีความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องสถานที่ด าเนินโครงการ   
 5)’โครงการที่จะตองมีการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA)      

การประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ (HIA) หรือการประเมนิผลกระทบทางสงัคม (SIA) จะต้องมีผลการศึกษาแล้วเสร็จ   

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยก าหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานข้อมลู
ในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น.  ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยเชิญ          
ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม และร่วมเสนอปัญหาส าคัญในพื้นที ่พร้อมแนวทาง
แก้ไข โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ (Big Rock) งานส าคัญของจังหวัดที่จะขยาย/ต่อยอด รวมทั้งข้อเสนอ
ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนหรือส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน โดยได้ก าหนดกรอบ โดยขอให้
คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อน าเสนอกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

 

       คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อจัดท าข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคตะวันออก โดยมีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ดังนี้ 

1) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง เสนอโครงการระบบส่งน้ าประแสร์        
ของโครงการชลประทานระยอง ในบริเวณพื้นที่อ าเภอวังจันทร์ และอ าเภอเขาชะเมา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 

2) ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง รายงานว่า ได้เสนอแผนงาน/
โครงการครอบคลุมพื้นที่แล้ว และเสนอไปยังกรมชลประทานแล้ว และได้ศึกษารายละเอียด  แบบแปลนต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว และอยากให้มีการเสนอโครงการขยายอ่างเก็บน้ าคลองโพล้ แต่ขณะนี้ติดปัญหาร้องเรียนด้านพื้นที่      
และอยู่ระหว่างการเจรจา 

3) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เสนอว่าขอให้มีการเสนอ
แผนงาน/โครงการด้านการส่งเสริมด้านโลจิสติกส์ในจังหวัดระยอง เพื่อรองรับตู้คอนเทรนเนอร์ขนส่งสินค้า เนื่องจาก
ปัจจุบันมีท่าเรือสาธารณะอยู่ แตย่ังมีความจ ากัดของพื้นที่ อยากให้มีการพัฒนาในด้านนี้ด้วย  

4) ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายงานว่า มีแผนการด าเนินการ
พัฒนาท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (ท่าเรือ MIT) เพื่อรองรับตู้คอนเทรนเนอร์ขนส่งสินค้า ซึ่งอยู่ระหว่าง
ศึกษา ยังไม่พร้อมด าเนินการ 

5) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง สอบถามความคืบหน้าในการด าเนิน
โครงการศึกษารายละเอียดการก่อสร้างเข่ือนกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญและพัฒนาแม่น้ าระยอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดระยอง 

6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รายงานว่าอยู่ระหว่างการศึกษา
รายละเอียดการก่อสร้างเข่ือนกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยังไม่แล้วเสร็จ 

7) ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง รายงานว่าได้มีการศึกษา
โครงการก่อสร้างระบบบงัคับน้ าบริเวณปากน้ าระยอง เพื่อกักเก็บน้ าจืดไม่ให้ไหลลงทะเล โดยมีการศึกษารายละเอียด
เรียบร้อยแล้ว แต่การด าเนินการอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครระยอง 

8) นายปรัชญา สมะลาภา อยากให้เสนอแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดระยอง  
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9) หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง อยากให้ทุกหน่วยงานเสนอแผนงาน/
โครงการ ที่เกินศักยภาพงบจังหวัดและงบกรม 

10) ประธานสภาอุตสาหกรรม เสนอให้จัดตั้งงบประมาณในเรื่องการจัดตั้ง
ระบบบ าบัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อบริหารจัดการขยะกากของเสียอันตรายให้เป็นระบบ 

11) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ช้ีแจงว่า องค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดระยอง ได้ต้ังงบประมาณในส่วนน้ี และผ่านการประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และบรรจุ    
ในแผนแล้ว และจะผลักดันให้เข้าวาระการประชุมฯ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในวาระต่อไป  

 

       มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ น าเสนอ และให้ทุกส่วนราชการ 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปทบทวนแผนงาน/โครงการ ที่ได้มีการศึกษาไว้ และยังไม่ได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ แจ้งให้ส านักงานจังหวัดระยองทราบ ภายในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอ
ของจังหวัดระยอง มอบหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจัดตั้งงบประมาณในเรื่องการจัดตั้งระบบบ าบัด      
กากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อบริหารจัดการขยะกากของเสียอันตรายให้เป็นระบบ และเร่งรัดให้น าเข้าที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยเร็ว 
 
วาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

6.1 เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง เสนอแนะปัญหาโรงพยาบาลไม่เพียงพอในพื้นที่อ าเภอ
ปลวกแดง  

6.2 ผู้แทนเทศบาลนครระยอง เสนอแนะ เรื่องการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยว    
ของจังหวัดระยอง อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดระยอง 

6.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดระยอง เสนอแนะปัญหาการท่องเที่ยว   
เกาะเสม็ด ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก แต่รายได้ด้านการจัดเก็บภาษีน้อยมาก รวมทั้งหาแนวทางบริหารจัดการ    
เรื่องขยะ และสถานที่จอดรถบนเกาะเสม็ด ซึ่งขณะนี้เกินศักยภาพที่เกาะจะรับได้ 

 มติที่ประชุม : รับทราบปัญหาข้อเสนอแนะ และมอบหมาย 
1) มอบหมายส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส ารวจปัญหาโรงพยาบาล

ไม่เพียงพอในพื้นที่อ าเภอปลวกแดง  
2) มอบหมายส านักงาน ททท ส านักงานระยอง เรื่องการประชาสัมพันธ์     

และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 
3) มอบหมายองค์การบริหารส่วนต าบลเพ และอุทยานแห่งช าติเขา          

แหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดดูปัญหาการท่องเทีย่วเกาะเสมด็ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก แต่รายได้ด้านการจัดเก็บภาษี
น้อยมาก รวมทั้งหาแนวทางบริหารจัดการเรื่องขยะ และสถานที่จอดรถบนเกาะเสม็ด ซึ่งขณะนี้เกินศักยภาพที่เกาะ
จะรับได้ 
 

   เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 

 
     ลงช่ือ -นางสาวอนงค์พร อารีกุล- ผู้บันทึกฯ  
              (นางสาวอนงค์พร อารีกุล) 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน          

      ลงช่ือ    –จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์-  ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
                 (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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